

Số: 58/BC-HĐND

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh

I. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Quy chế hoạt động của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chương trình giám sát của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau năm 2019, Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Văn hoá – Xã hội (Ban). Ban báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, như sau:

1) Hoạt động khảo sát, giám sát

a) Giám sát, khảo sát chuyên đề:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban đã chủ trì tổ chức giám sát, khảo sát được 06 chuyên đề (trong đó khảo sát 04 chuyên đề, giám sát 02 chuyên đề), qua giám sát, khảo sát Ban đã tổng hợp, báo cáo kết quả và có nhiều đề xuất, kiến nghị đến các ngành chức năng, địa phương, kết quả cụ thể như sau:

- Khảo sát tình hình thực hiện tổ chức bán trú các trường thuộc hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau:

Ngày 17/12/2018 Ban đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện tổ chức bán trú các trường thuộc hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Kế hoạch và Đề cương nội dung giám sát. Theo đó, từ ngày 07 đến ngày 15 tháng 01 năm 2019, Đoàn giám sát (Đoàn) đã khảo sát thực tế tại 11 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Cái Nước, huyện U Minh¹; giám sát làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Cà Mau, UBND huyện Cái Nước, UBND huyện U Minh. Nội dung trọng tâm là: đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện quy định pháp luật, chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức bán trú tại các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh; điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp; chế độ chính sách đối với giáo viên; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn, xem xét các báo cáo của các đơn vị được giám sát, khảo sát Ban đã tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tổ chức bán trú các trường thuộc hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đánh giá

¹ Huyện U Minh: Trường Tiểu học Nguyễn Việt Khái, Trường mầm non Sơn Ca, xã Khánh An. Huyện Cái Nước: Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Phú Hưng; Trường Mẫu giáo Thạnh Phú, xã Thạnh phú. Thành phố Cà Mau: Trường Mầm non Hương Tràm, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Phường 5; Trường Mầm non Búp Sen Hồng, Phường 8, Trường Mầm non Hướng Dương, Trường Mẫu giáo Tư thực Phường 6, Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, Phường 9, Trường Tiểu học Nguyễn Tạo, Phường 2.

những mặt làm được, chưa được của các ngành chức năng, địa phương, trường học và có 09 đề xuất, kiến nghị đến Chính phủ, UBND tỉnh để có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả việc tổ chức bán trú các trường thuộc hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Từ kiến nghị của Ban, UBND tỉnh đã có công văn số 1762/CV-UBND ngày 18/3/2019 chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương thực hiện.

- Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau:

Thực hiện nội dung giám sát theo đề nghị của Ủy ban Văn hoá giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ban đã thành lập Đoàn giám sát (Đoàn) để tiến hành giám sát chuyên đề này. Trong 02 ngày 07 và 13 tháng 3 năm 2019, Đoàn đã giám sát và làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành huyện Năm Căn, lãnh đạo các xã Đoàn thuộc Huyện đoàn Năm Căn; lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo Đoàn cấp huyện và tương đương thuộc Tỉnh đoàn; giám sát qua báo cáo đối với UBND tỉnh và UBND các huyện: Trần Văn Thời, Phú Tân, Đầm Dơi, Thới Bình, Ngọc Hiển, U Minh, thành phố Cà Mau. Nội dung trọng tâm là: đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện đã qua và nghe các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên trong thời gian tới.

Qua giám sát, Ban đã tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh, đánh giá những mặt làm được, chưa được của các ngành chức năng, địa phương và có 09 đề xuất, kiến nghị gửi đến Ủy ban Văn hoá giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội để có ý kiến thẩm tra Dự thảo Luật Thanh niên tại Kỳ họp Quốc hội trong thời gian tới.

- Khảo sát tình hình hoạt động của Hội Người mù tỉnh Cà Mau:

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm; từ thông tin phản ánh của bài viết “Người mù tìm nhau nương tựa” đăng trên Báo Cà Mau, số 3563, ngày 20/3/2019 về những khó khăn trong tổ chức hoạt động của Hội Người mù tỉnh Cà Mau, được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đoàn khảo sát nắm thông tin về tình hình hoạt động của Hội Người mù tỉnh Cà Mau.

Ngày 12/4/2019, Đoàn khảo sát thực tế tại Hội Người mù tỉnh Cà Mau; làm việc với Đoàn có Ban Thường vụ Hội, đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Nội dung trọng tâm là: đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Hội; lắng nghe những khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị trong thời gian tới.

Qua khảo sát, Ban đã tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá những mặt tích cực, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Hội Người mù đã qua và có 04 đề xuất, kiến nghị đến UBND tỉnh và Hội Người mù tỉnh trong thời gian tới. UBND tỉnh có Công văn số 4162/UBND-KGVX, ngày 13/6/2019 về việc trả lời kiến nghị khảo sát của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh.

- Khảo sát tình hình sử dụng nước sinh hoạt của một số hộ dân tại ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân:

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm, được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đoàn khảo sát

tình hình sử dụng nước sinh hoạt của một số hộ dân tại ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

Ngày 18/4/2019, Đoàn khảo sát thực tế tại ấp Sào Lưới và trực tiếp gặp gỡ một số hộ dân trên địa bàn; sau khảo sát Đoàn làm việc với lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Nguyễn Việt Khái, Bí thư chi bộ, trưởng ấp Sào Lưới; cùng làm việc có đại diện Thường trực HĐND huyện Phú Tân, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nội dung trọng tâm là: nắm tình hình khai thác, sử dụng nước sinh hoạt của một số hộ dân trên địa bàn, đánh giá thuận lợi, khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong tình hình đời sống, sử dụng nước sinh hoạt của người dân, qua đó có đề xuất, kiến nghị của chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Qua khảo sát, Ban đã tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả khảo sát và có 03 đề xuất, kiến nghị đến UBND tỉnh trong thời gian tới. UBND tỉnh có Công văn số 4420/UBND-NNTN, ngày 24/6/2019 về việc thực hiện đề xuất, kiến nghị của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh.

- Khảo sát kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau:

Ban đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 18/4/2019 và Thông báo số 08/TB-HĐND, ngày 06/5/2019 về khảo sát kết quả thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, từ ngày 10 đến ngày 17/5/2019, khảo sát thực tế tại 24 điểm chính, 07 điểm lẻ, ở các cấp học: Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non tại các huyện Thới Bình, Năm Căn, U Minh, Cái Nước và Trần Văn Thời (kèm theo danh sách). Sau khảo sát, Đoàn khảo sát có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố Cà Mau.

Cùng tham gia Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thới Bình, Năm Căn, U Minh, Cái Nước và Trần Văn Thời, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học nơi đoàn đến khảo sát.

Nội dung trọng tâm là: đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chủ trương của tỉnh về rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn ở một số địa phương trong năm học 2018 – 2019, qua khảo sát, làm việc trực tiếp với một số đơn vị, địa phương, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Qua khảo sát, Ban đã tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện việc rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên trong năm học vừa qua, đánh giá những mặt làm được, chưa được của các ngành chức năng, địa phương, trường học và sẽ ban hành báo cáo kết quả khảo sát trong tháng 7 năm 2019.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau:

Ngày 22/4/2019 Ban đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau, kèm theo Kế hoạch và Đề cương nội dung giám sát. Ban hành thông báo số 09/B-ĐGS, ngày 14/5/2019 về lịch làm việc của Đoàn giám sát tỉnh

hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, từ ngày 22, 23 và ngày 28/5/2019, Đoàn giám sát đã giám sát trực tiếp đối với UBND huyện Ngọc Hiển và Phú Tân, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh. Đồng thời, Đoàn giám sát qua xem xét báo cáo của UBND các huyện: Trần Văn Thời; Cái Nước, Năm Căn, Đầm Dơi, U Minh, Thới Bình và thành phố Cà Mau. Nội dung trọng tâm là đánh giá tình hình, kết quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn, Ban đang xem xét để ban hành báo cáo kết quả tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong tháng 7 năm 2019.

b) Giám sát thường xuyên:

Thành viên Ban thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên. Từ thông tin phản ánh trên báo chí và thực hiện sự chỉ đạo Thường trực, Ban thực hiện khảo sát tình hình hoạt động của Hội Người mù tỉnh Cà Mau, khảo sát tình hình sử dụng nước sinh hoạt của một số hộ dân tại ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, và đã báo cáo kết quả khảo sát gửi đến UBND tỉnh có hướng chỉ đạo, xử lý.

2. Phối hợp giám sát, khảo sát

Lãnh đạo Ban đã tham gia đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2019. Tham gia Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về thực trạng quản lý và kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất, cho thuê đất, khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Cà Mau; tham gia đoàn giám sát của Ban dân tộc về kết quả triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

3. Tham dự các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh và chuẩn bị nội dung chương trình Kỳ họp

Lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ và đóng góp nhiều ý kiến tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị đề cương đề Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn, phục vụ phiên họp giải trình trong tháng 5/2019, tham gia chuẩn bị, dự các cuộc họp đóng góp và thẩm tra các văn bản trình kỳ họp theo sự phân công của Thường trực. Tham dự Kỳ họp thứ Tám (bất thường) và Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ Tám (bất thường), Ban chủ trì thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết, gồm: (1) quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (2) về việc giao bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tỉnh Cà Mau; (3) về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (4) quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh các trường phổ thông ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại Kỳ họp thứ Chín, Ban chủ trì thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết, gồm: (1) Dự thảo nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (2) Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (3) Dự thảo nghị quyết quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (4) Dự thảo nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ban đã báo cáo thẩm tra từng tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

4. Các hoạt động khác

Ban xây dựng dự kiến Chương trình hoạt động trong năm 2019 gồm 26 đầu công việc cơ bản, được cụ thể hoá trong từng quý với 15 đầu công việc, đã thực hiện 14 đầu công việc, còn lại 01 công việc đang thực hiện (kèm biểu mẫu). Thành viên Ban thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban, tham gia phát biểu nhiều ý kiến tại các buổi giám sát, khảo sát, thẩm tra... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban; tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2019 về kỹ năng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; quyết định dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương; xem xét, quyết định và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa phương; Kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND.

Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ các hoạt động mừng xuân Kỷ Hợi 2019, các cuộc hội nghị do Thường trực phân công hoặc được mời. Dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 4 tại tỉnh Lâm Đồng; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ Sáu tại tỉnh Kiên Giang; Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 5 tại huyện Năm Căn; phối hợp tham mưu tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em năm 2019; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề cương chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp” để phục vụ báo cáo tại lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thành viên Ban thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND huyện, thành phố và các sở, ngành hữu quan; tích cực nắm bắt tình hình và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, nhất là những khó khăn, bất cập của các ngành, các cấp, các địa phương, qua đó kịp thời kiến nghị, phản ánh đến UBND tỉnh và các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.

5. Đánh giá chung

Ban chấp hành tốt sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, bám sát Nghị quyết HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ. Trong hoạt động, luôn phối hợp chặt chẽ với các Ban và Văn phòng, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Lãnh đạo và thành viên Ban luôn có sự trao đổi, gắn kết

trong tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ, các thành viên nêu cao vai trò trách nhiệm đại biểu HĐND và có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của Ban. Trong 6 tháng đầu năm, ban đã hoàn thành khá tốt các đầu công việc đề ra đầu năm và thực hiện phát sinh 03 công việc do yêu cầu thực tế đặt ra và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát, khảo sát đôi lúc vắng nhiều thành viên, do công việc chuyên môn hoặc đi học đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát. Một số đơn vị được khảo sát, giám sát chưa thực hiện và phối hợp chế chế với Đoàn khảo sát, giám sát của Ban theo kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra văn bản trình các Kỳ họp HĐND tỉnh.
2. Xây dựng các văn bản và tổ chức giám sát, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của Trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh”.
3. Tổ chức họp Ban sơ kết quý III và họp tổng kết năm 2019.
4. Tổ chức đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố trong nước.
5. Tổ chức một số cuộc khảo sát chuyên đề.
6. Xây dựng, ban hành Chương trình giám sát của Ban năm 2020.

Ngoài ra Ban sẽ có kế hoạch hoạt động đột xuất khác từ tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Cà Mau./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban VH-XH;
- Các ĐB HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Tổng hợp;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT, TM.

**TM. BAN VĂN HOÁ – XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Ngô Ngọc Khuê
Ngô Ngọc Khuê



CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Ban Văn hoá – Xã hội HDND tỉnh báo cáo số 58/BC-HĐND, ngày 28/6/2019 của Ban Văn hoá – Xã hội HDND tỉnh)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	Ghi chú
	TỔNG	14	1	
1	Giám sát và báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện tổ chức bán trú các trường thuộc hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau	X		
2	Ban hành Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động Quý I năm 2019	X		
3	Xây dựng Báo cáo chấm điểm thi đua khối 19	X		
4	Tổ chức giám sát chuyên đề: tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh	X		
5	Thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Tám (bất thường) của HDND tỉnh	X		
6	Tổ chức họp Ban sơ kết quý hoạt động I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019	X		
7	Khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát tình hình hoạt động của Hội người mù tỉnh Cà Mau	X		Phát sinh
8	Khảo sát tình hình sử dụng nước sinh hoạt của một số hộ dân tại ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân			Phát sinh
9	Tham mưu Thường trực HDND tỉnh tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019	X		
10	Ban hành kế hoạch và tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp trường lớp trên địa bàn tỉnh	X		Chưa báo cáo
11	Ban hành Quyết định, kế hoạch, đề cương và tổ chức giám sát chuyên đề “Tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau”	X		Chưa báo cáo
12	Tham mưu Thường trực HDND tỉnh xây dựng đề cương về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh để sở, ngành báo cáo tại phiên họp giải trình tháng 5 năm 2019	X		Phát sinh
13	Tổ chức đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố trong nước		X	
14	Thẩm tra và xây dựng báo cáo thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp Thứ Chín HDND tỉnh	X		
15	Họp Ban đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm và kế hoạch hoạt động quý III năm 2019	X		